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เปดใจ "สมคิด" ฟนเศรษฐกิจไทย

การปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา” นายกฯ และหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) โดย “ยกเคร่ือง” ทีมเศรษฐกิจใหมยกชุด กําลังกลายเปน “ความหวังใหม” ในการฟนฟูเศรษฐกิจ
ไทย โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อมีหัวหนาทีมชื่อ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ”เพราะชื่อชั้นท่ีผานมา “การันตี” ความ
เปน “มืออาชีพในดานเศรษฐกิจ” ไดเปนอยางดี

แตพรอมๆกันนั้น คงมีคนจํานวนมากสงสัยใครรูวา “ดร.สมคิด” ซึ่งเปนอดีตรองนายกฯ และ รมว.คลัง
และอดีตคนใกลชิด “นายใหญดูไบ” ของ “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” แหงพรรคไทยรักไทย สามารถ เขามาอยูใน
“คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)” ท่ีพื้นท่ีสวนใหญท่ีมีแต “ขุนทหาร” ไดอยางไร? ท้ังๆ ท่ีตัวเขาเองยืนยัน
นั่งยันวาไมเคยรูจักคนชื่อ “พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา” มากอน!

อีกท้ังตอมายังไดกาวเขามาเปน “มาสีหมอก” ตัวใหมในรัฐบาล “ประยุทธ 2” ในตําแหนง “รอง
นายกรัฐมนตรี” และ “หัวหนาทีมเศรษฐกิจ” ท่ีตองแบกรับภารกิจอันสําคัญในการกอบกูวิกฤติเศรษฐกิจท่ีกําลัง
อยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอในชวงท่ีเศรษฐกิจโลกผันผวน เศรษฐกิจภายในประเทศพลิกผัน คนรายไดนอยกินอยู
ยากลําบาก

ไมกี่วันนี้ “ดร.สมคิด” ไดขึ้นกลาวปาฐกถาพิเศษ “การบริหารงานนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางของ
ประเทศ” ตอท่ีประชุมคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ท่ีโรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันท่ี 27 ส.ค.ท่ี
ผานมา เพื่อกอบกูความเชื่อมั่นของภาคเอกชน และชี้แจงแนวทางการฟนฟูเศรษฐกิจ แตกระนั้น ยังคงมีอีกหลาย
คําถามท่ีผูคนยัง “ใครรู” และ “ไมเคยรู”

“ทีมเศรษฐกิจ” จึงขอเปนตัวแทนหาคําตอบจากปากของ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ” ดวยตัวเอง ท้ังใน
เร่ืองเสนทางเดินกอนหนานี้ เสนทางในขณะนี้กับภาระในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ รวมท้ัง “อนาคต” ท่ี
เจาตัวยืนยันกับเราวา “ท่ีนี่คือเวทีแหงสุดทาย” และจะไมเขามาในการเมืองอีก



เปดเสนทางการรวมงาน คสช.
“ดร.สมคิด”เร่ิมตนบทสัมภาษณกับ “ทีมเศรษฐกิจ” กอนเขามารวมงานกับรัฐบาล คสช.นี้วา ไมเคยรูจัก

กับนายกฯมากอน แตภายหลังการเปล่ียนแปลงทางการเมือง (22 พ.ค. 57) นายกฯให พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
โทรศัพทมาชวนใหเปนท่ีปรึกษา คสช. และนายกฯ ก็โทร.มาเชิญดวยตัวเอง และวันรุงขึ้นมีการประชุม “คณะท่ี
ปรึกษา คสช.” อยางเปนทางการคร้ังแรก โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ เปนประธาน

“วันนั้นผมเขาไปก็ไมรูจักใครเลย นายทหารคนเดียวท่ีรูจักหนาตาก็คือ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ท่ีเคยพบ
กอนหนานี้ 2 คร้ังท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ท่ีเหลือผมไมรูจักเลย แตความประทับใจในวันนั้น
ผมรูสึกวาทหารท่ีเขามาประชุมทุกทานมีความตั้งใจ และจริงใจทํางานเพื่อบานเมือง นั่นคือท่ีมาท่ีไปของ
จุดเร่ิมตน”

การประชุมวันนั้น มีการแบงงานกัน ทีมงาน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ดูแลดานเศรษฐกิจ ผมก็เรียนทาน
ประวิตรวาจะชวยงานดานตางประเทศก็แลวกัน ผมอยูกับ พล.อ.อนุพงษ ท่ีดูแลเร่ืองความมั่นคง งานท่ีทําชิ้นแรก
ก็คือการเปนทูตพิเศษของนายกฯไปท่ีเมืองจีน กับ พล.อ.ประวิตรเพื่อเจรจาปูทางใหกอนท่ีนายกฯจะเดินทางไป
จีน

หลังจากนั้นนายกฯตั้ง “คณะท่ีปรึกษานายกฯ” ขึ้นมาโดยใหผมเปนประธาน เลยมีโอกาสทํางานใหนายกฯ
และ พล.อ.ประวิตร ควบคูกันไป ตอมาก็มอบหมายใหผมกับ ดร.มีชัย ฤชุพันธุ เขาไปเปนกรรมการ คสช.ภาคพล
เรือน จึงทํา 3 อยางในเวลาเดียวกันคือ ประธานท่ีปรึกษานายกฯ ท่ีปรึกษา คสช. และกรรมการของ คสช.

“การท่ีไดมีโอกาสทํางานชวยเหลือท้ังนายกฯและ พล.อ.ประวิตร ท้ังสองทานเปนพี่นองท่ีทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ ทานนายกฯตั้งใจสูง มีความมุงมั่นสูง และตองการเห็นผลเร็ว สวน พล.อ.ประวิตรเปนคนท่ี
ฉับไวในการท่ีจะรับลูกไปปฏิบัติงาน สังเกตไดจากตอนท่ีนายกฯเห็นวางานไมคอยเดิน ก็ใหตั้งคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร คสช.ขึ้นมาให พล.อ. ประวิตรเปนประธาน สามารถผลักดันงานชวยนายกฯไดคอนขางด”ี

ปฏิเสธปมขัดแยง “หมอมอุย”
ดร.สมคิดกลาวกับเราวา “จริงๆแลวตั้งแตตอนท่ีนายกฯฟอรม ครม.ชุดแรก พล.อ.ประวิตร ก็มาถามวาถา

เขารวมสนใจกระทรวงใด อยากใหมาชวยกัน แตก็เรียนทานไปวา อยากให ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล นําทีมไปคน
เดียวเลยจะไดชัดเจนและไมไดตอบอะไรมากไปกวานั้น และบังเอิญผมยังติดขอหามท่ีรัฐธรรมนูญบอกไมใหเขาไป
รวมในคณะรัฐมนตรี ก็คือคําตอบโดยธรรมชาติก็จบไป”

“สวน ครม.ชุดนี้นายกฯไมเคยบอกอะไรเลย ไมเคยปรึกษาหารือ ทานคิดของทานผูเดียว ผมมารู 1-2 วัน
กอนทูลเกลาฯ ท่ีทานแจงใหทราบและหารือเร่ืองลูกทีม 2 ถึง 3 คนท่ีไดเขารวม ครม. ทุกอยางเปนดุลพินิจของ
ทานนายกฯ”

กับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ท่ีมีขาววามีความขัดแยงกันนั้น รองนายกฯกลาวยืนยันวา “ไมเคยเลย” จริงๆแลว
สมัยรัฐบาลไทยรักไทยตนเองเปนคนเสนอใหตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
ในขณะนั้นเสียอีก ซึ่งประเทศอยูในวิกฤตการณแตก็สามารถทํางานรวมกันมาผานพนไปได

“พอมาถึงรัฐบาลชุดปจจุบัน ผมก็ไมไดไปเกี่ยวของกับการทํางานของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธรเลย ถือวาตองให
เกียรติคนรับผิดชอบทํางานไปมีอะไรก็จะเสริมไป สวนเร่ืองนโยบายท่ีคิดวานาจะเสริมกันได ก็ผานไปท่ี
คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร คสช. และผมก็คุยกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ภายหลังไดรับตําแหนงรองนายกฯใน
คร้ังนี้ ทานก็บอกวาเขาใจทุกอยาง พรอมจะสนับสนุน ผูเกี่ยวของทุกคนจะรู ไมวาจะเปนนายกฯ พล.อ.ประวิตร
ผมพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงตลอดเวลา และไมเคยออกมาวิพากษวิจารณเลยแมแตคร้ังเดียวในท่ีสาธารณะ”
วางหลักการทํางานเปนทีม



สําหรับงานแกไขปญหาเศรษฐกิจไทยนั้น ดร. สมคิด ระบุวา “ท่ีผานมาทานนายกฯลวนส่ังการไปหมดแลว
ส่ังไปหลายคร้ัง แตไมคืบหนา จึงมีบัญชามาใหผมชวยไปขับเคล่ือนใหเร็วขึ้น”

ขณะท่ีกระแสขาวท่ีวา นายกฯจะวัดผลการทํางานของทีมเศรษฐกิจชุดใหมใน 3 เดือนนั้น ความจริงแลว
นายกฯไมไดบอกวา 3 เดือนตองดี ตองอะไร ไมไดพูดอยางนั้น “แตนายกฯอยากใหเรงผลักดันส่ิงท่ีควรจะทําให
ออกมาใหไดภายใน 3 เดือน ซึ่งส่ิงนี้เปนจุดประสงคของ ครม.ชุดใหมอยูแลว และทีมงานท่ีเขาไปคร้ังนี้โชคดีท่ีได
คนดีๆท่ีมีแนวความคิดดีๆใหมๆเขาไปเสริมกัน”

ท้ังนี้ หลักการในการทํางานท่ีตั้งใจไวคือ “จะทํางานเปนทีม” เพราะปญหาของประเทศเกี่ยวของกับหลาย
กระทรวงไมใชแคกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ดังนั้นการทํางานจะใชวิธีใหแนวนโยบายไป และใหหารือกันอยางไม
เปนทางการทุกสัปดาห ทุกเชาวันจันทรจะเชิญรัฐมนตรีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาคุยรวมกัน มีอะไรจะส่ือสาร
กันตลอด

“ใครก็ตามท่ีมีความเกี่ยวของกันผมยินดีเชิญมาทานโจก ไมใชแค 7 กระทรวง เพื่อการพบปะสนทนาจะ
ชวยใหเกิดแนวคิดใหมๆ และประสานงานกันไดเร็ว ไมมีการแบงวาจะอยูกระทรวงอะไร จริงๆแลวไดเชิญรัฐมนตรี
หลายคน รวมท้ังรองนายกฯมารวมทานโจกกับผมดวย”

ขณะเดียวกันไดเรียนนายกฯแลววา งานของประเทศท่ีเกี่ยวของหลายกระทรวง ก็ไดขออนุญาตนายกฯ
รองนายกฯ และรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลวาในบางคร้ังจะขอความรวมมือ ซึ่งทุกทานก็ยินดี และไดเรียนกับ พล.อ.อ.
ประจิน จั่นตอง รองนายกฯท่ีดูแลกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงไอซีที เพราะเกี่ยวของกับอนาคตเศรษฐกิจ
ของประเทศ ขณะท่ี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ ก็ยินดีใหความชวยเหลือดานการทองเท่ียว และท่ี
ตองขอบคุณอยางมากคือ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ท่ียินดีสนับสนุนทุกอยาง ซึ่งมีความสําคัญมาก
ท่ีจะทําใหเศรษฐกิจประเทศไทยพัฒนาขึ้นมา โดยผานผูวาราชการจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด และ
องคการบริหารสวนตําบล

หนาที่หลัก “ชวยคนรายไดนอย”
สําหรับภารกิจท่ีนายกฯมอบหมายใหเรงทํามี 2 หลักใหญคือ ส่ิงแรกท่ีตองเรงทําทันทีก็คือเขาไปชวยเหลือ

ผอนคลายความลําบากของผูท่ีมีรายไดนอยใหสามารถประคับประคองในชวงท่ียากลําบากนี้ไป รวมถึงการ
ชวยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งจะมีมาตรการออกมาโดยเร็ว ขณะท่ีอีกโครงการเปนการเขาไปเพื่อสรางความแข็งแรง
ใหกับตําบลและหมูบาน จะพยายามใหสอดคลองกับการสรางความเขมแข็งจากภายในท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริไว เชน การพัฒนาทองถิ่น การลงทุนในวิสาหกิจชุมชน เร่ืองยุงฉาง หรืออะไรท่ีจะทํา
ใหทองถิ่นแข็งแรง

“รัฐบาลจะจุดประกายโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือโอทอป ใหเกิดความกระตือรือรนภายใน
ทองถิ่นของชาวบานขึ้นมาอีกคร้ัง ตามท่ีนายกฯตองการตอยอดโครงการศิลปาชีพพิเศษ ใหเปนไปตามพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถท่ีทรงตองการพัฒนาชาวบาน ขณะท่ีกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง จะดูแลใหกองทุนสามารถสรางความย่ังยืน”
สําหรับการชวยเหลือผูมีรายไดนอยและเกษตรกร ไมวาจะผานกองทุนหมูบานหรือผานกลไกจังหวัดหรือตําบล จะ
เนนความโปรงใสและการสรางความย่ังยืนใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องไป

“สวนคนวิพากษวิจารณเร่ืองประชานิยม ตองเขาใจคําวา “ประชานิยม” ใหชัดเจน และตองแยกความ
แตกตางระหวางประชานิยมกับการชวยประชาชนผูดอยโอกาสและยากจน รัฐบาลทุกรัฐบาลตองชวยประชาชนท่ี
มีรายไดนอยใหสามารถอยูรอด ตองชวยเกษตรกร เปนเร่ืองปกติ ส่ิงเหลานี้ตองทํา เปนหนาท่ีของรัฐบาลไมใช



ประชานิยม เพราะประชานิยมคือการใหท่ีมีเจตนาแอบแฝง เชน การใหท่ีสัญญาบางอยางเพื่อหวังผลทางการเมือง
ในภายหลัง แบบนี้ถึงเรียกประชานิยม”

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต
รองนายกรัฐมนตรี กลาววา ปญหาหลักของประเทศจริงๆในขณะนี้คือวา โลกเปล่ียนไปแลว เศรษฐกิจโลก

ไมดีและพอเกิดปญหาเร่ืองจีนและสหภาพยุโรป โอกาสท่ีประเทศไทยจะสงออกไดสูงเหมือนในอดีตเปนไปไดยาก
จริงๆประเทศของเราก็ทําไมถูกท่ีทุกอยางไปผูกกับสงออกเปนสัดสวน 60-70% ถือวาไมสมดุลอยูแลว

มาตรการทุกอยางในอดีตรอบ 30 ปท่ีผานมา ทุมไปกับการพัฒนาสินคาเพื่อการสงออก ทําใหเศรษฐกิจ
ภายในไมเขมแข็งเทาท่ีควร พอโลกเปล่ียนใหมใน 5 ปขางหนาบอกไดเลยวา ยากมากท่ีประเทศใดจะมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเกิน 5% ใครท่ีสามารถเติบโตไดในชวง 2-3% อยางมั่นคงไดก็ถือวาเกงแลว

ฉะนั้น เปาหมายก็คือ การพัฒนาส่ิงใหมๆ วางรากฐานสําหรับอนาคต เพื่อใหสามารถท่ีจะเดินไปขางหนา
อยางมั่นคง การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต จะใหความสําคัญกับการเติบโตภายในมากขึ้น

ตองมีการลงทุนในภูมิภาคในทองถิ่น เชน การดูแลภาคเกษตร การสรางโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนา
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง วิสาหกิจชุมชน การทองเท่ียวชุมชน ตองไปดวยกันท้ังหมด ตรงนี้ถาทําใหเขมแข็งได
รวมกับภาคประชาชน จะทําใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไดมากขึ้น

“ทราบดีอยูแลววาประเทศไทยเปนระบบเศรษฐกิจคูขนาน (Duo Economy) การพัฒนาอุตสาหกรรมให
เขมแข็งเพื่อการสงออกก็ยังจําเปนอยู ตองมองวา เศรษฐกิจในสาขาใดจะเปนตัวนําในอนาคต เชน ทําอยางไรให
สินคาเกษตรมีประสิทธิภาพการผลิตสูง เพิ่มมูลคาได ส่ิงเหลานี้ตองการสรางคลัสเตอรแปรรูปเกษตรและอาหาร
ตองมีผูประกอบการกลาเขามาลงทุน และตองมีนโยบายท่ีจะใหสถาบันการศึกษาของไทยเรงผลิตบุคลากรใหมาก
และมีคุณภาพเพียงพอ และจูงใจใหสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยตางประเทศเขามารวม เพื่อเสริมเร่ือง
เทคโนโลยี”

ส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญมากคือ บริษัทท่ีจะเอาเขามาในกลุมคลัสเตอรตองดูไปถึงความสัมพันธกับทองถิ่น ตองทํา
ใหบริษัทท่ีมาลงทุนสามารถดึงเอสเอ็มอีใหเชื่อมโยงกับบริษัทใหญ และลงทุนสรางส่ิงดีๆท่ีเกื้อหนุนใหกับทองถิ่นได
เปนการใช 2 เสนทางคูขนานกัน คือ ดานหนึ่งเพื่อเสริมความเขมแข็งของการแขงขันไปสูโลก อีกดานหนึ่งตอง
พัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ลักษณะเชนนี้ คือ หนทางในการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคอยางแทจริง
เพราะความเชื่อมโยงทําใหเกิดการพัฒนาจากภายในขึ้นมา ทําใหทองถิ่นแข็งแรง และเพิ่มพูนศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศท่ีจะแขงกับตางประเทศได

“ผมตั้งใจและเรียนทานนายกฯไวแลววา อะไรท่ีเราทําไดเราทํากอนเลยโดยการสรางอนาคตใหประเทศ
ส่ิงเหลานี้เชื่อมโยงกับนโยบายการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ หรือ สปช. รัฐบาลตองใชกระทรวงวิทยาศาสตร
เขามาขับเคล่ือน เชนเดียวกับประเทศเกาหลีใตใชไอทีกับวิทยาศาสตรมาพลิกประเทศไดเลย ใชการศึกษาสราง
มนุษยพันธุพิเศษขึ้นมารองรับการยกคุณภาพของสินคาท่ีผลิตได”

จบภารกิจ “การเมือง” ที่รัฐบาลนี้
ทายท่ีสุด ดร.สมคิดยังไดเลาใหฟงถึงปณิธานในอนาคตวา “เมื่อหมดภารกิจคราวนี้ ผมบอกใหเลยวา ผมไม

คิดท่ีจะทําการเมืองตอ ผมวาผมอายุมากแลว คร้ังนี้ผมคิดวาชวงเวลานี้เปนเวลาท่ีสําคัญมากๆ ภาษาอังกฤษ
เรียกวา Cross Road คือ จุดพลิกผันของประเทศจริงๆ”



ทําไมถึงเปนจุดพลิกผัน ถาถามผมวาตอนนี้ประเทศวิกฤติไหม ตอนนี้ยังไมมีวิกฤติ ตัวชี้วัดทุกตัวยังดีอยู
เพียงแตวาภาวะซบเซาและปญหาตางๆเร่ิมเขามา ส่ิงตางๆท่ีเรามีมาในอดีตไมพอสําหรับอนาคตท่ีจะเดินไป
ในชวงนี้ถาไมรีบเขามาเสริมจุดแข็งในตรงนี้ มัวแตบาจีดีพีท่ีจะใหโตใหได 5% โดยไมเขาใจหลักการวาหนาท่ีของ
คุณคืออะไร

“ตองรีบทําอยาใหทรุดเพื่อใหอีก 3–5 ปขางหนากลับขึ้นมาใหมได แมจีดีพีจะอยูท่ี 3–4% แตใหเดินอยาง
เขมแข็ง คนมีงานทํา ประเทศพัฒนา นี่คือเปาหมาย ใครอยามาถามผมจีดีพีจะโตกี่เปอรเซ็นต เวลาดูอะไรตองดูท่ี
รากฐานท่ีสําคัญคืออะไร ถาเราสรางรากฐานท่ีดีเวลาคนจะมาลงทุน เขาไมไดดูเราท่ีจีดีพ”ี

เรากําลังอยูในจุดพลิกผันสําคัญ แตเผอิญเกิดในชวงท่ีเมืองไทยมีปญหาทางการเมือง ดังนั้นคนไทยตองกาว
ผานจุดนี้ไปใหได และพยายามลืมเร่ืองสี มองไปขางหนาและชวยกันสรางใหม 3-5 ปผมวาจะเห็นหนาเห็นหลัง

“ผมเคยพูดถึงหนังสือเลมหนึ่ง WHY NATIONS FAIL ทําไมประเทศถึงลมเหลวขายดีมาก เพราะทุกอยาง
ทุมไปกับส่ิงเฉพาะหนา ทุมไปกับการเอาใจคน แตไมวางรากฐานใหกับประเทศ ส่ิงท่ีไดคือความนิยมทางการเมือง
แตประเทศออนแอ เปรียบเทียบกับเกาหลีเหนือ เกาหลีใต พื้นท่ีติดกันเลย คนเผาพันธุเดียวกัน แตตางกันฟากับ
ดิน”

ฉะนั้น การท่ีจะกาวตอไปในอนาคตขางหนา มีตัวสําคัญ 3 ภาค คือ ภาคเอกชนคือนักรบท่ีจะตองกาวไป
ขางหนา ภาครัฐเปนตัวสนับสนุนอยาไปสรางอุปสรรคและแกไขอุปสรรคให และภาคประชาชน “ตองเขาใจ”
ตามคําท่ีทานนายกฯวา “Our Home our Country Stronger Together เพื่อบานเมืองของเรา เพื่อประเทศ
ของเรา รวมพลังกันและกาวขามอุปสรรค สรางชาติใหเขมแข็ง”

ทีมเศรษฐกิจ


